



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์โพสทูเดย์ ฉบับประจำวันที ๒๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ชลนที อักษรสิงห์ชัย เรียนไปทำงานไปได้ประโยชน์

โดย...ชมดาว ภาพ ประกฤษณ์ จันทะวงษ์

น่องน้ำชลนที อักษรสิงห์ชัย สาวน้อยรูปร่างสูงโปร่ง ทั้งชื่อเล่นชื่อจริงของเธอก็มีความหมายว่าน้ำ บุคลิกของเธอก็ดูจะเยือกเย็นยิ้มแย้มราวกับสายน้ำก็ไม่ปาน ตอนนี้เธอกำลังเรียนชั้นปีที่ 4 ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกการแสดงและกำกับการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นอกจากเป็นสาวน้อยรักเรียนแล้ว น่องน้ำยังทำงานควบคู่กับการเรียนด้วยการเป็นพิธีกรอีกด้วย ก่อนหน้านี้ก็มีผลงานด้านโฆษณาผ่านนิตยสารและโทรทัศน์อยู่บ้าง เธอว่าเด็กรุ่นใหม่ต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ จะเอาแต่เดินเล่นช้อปปิ้งอย่างเดียวไม่ได้แล้ว



ทำงานไปเรียนไปได้ประสบการณ์...

น่องน้ำ บอกว่า เธอทำเรื่อยมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายแล้ว นับถึงตอนนี้ก็เกือบ 5 ปีแล้ว เพราะมีโอกาสได้เซ็นสัญญากับค่ายโมโน กรุ๊ป น่องก็เลยได้เป็นพิธีกรให้กับรายการในค่ายนี้อยู่ 34 รายการ ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นรายการเกี่ยวกับวัยรุ่นวัยทีนทั้งหลาย เช่น รายการมอร์มึนซ่า ที่ไปทัวร์ตามรั้วโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ว่าวัยรุ่นสมัยนี้เขาเรียนอะไร ทำกิจกรรมอะไรกันบ้าง รายการเกิร์ลซ่าส์

นอกจากนี้ ก็ถ่ายมิวสิกวิดีโอบ้าง มีถ่ายโฆษณาบ้างประปราย ซึ่งเธอจะทำอยู่ที่ช่องเคเบิล 83 คลื่นซ่า ก็ถือว่าเป็นงานตลอดๆ ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเธอ เนื่องจากได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ทำงานร่วมกับพี่ๆ ที่เขาโตแล้ว

“ที่สำคัญตัวหนูเองก็ได้ฝึกความรับผิดชอบด้วย รู้จักแบ่งเวลา ที่สำคัญยังมีค่าขนมให้ได้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ไม่ต้องมาคอยขอคุณแม่ตลอดเวลา แต่หนูจะรับงานเฉพาะวันหยุด ยังไงเรื่องเรียนต้องมาก่อน” เธอกล่าวด้วยความภาคภูมิใจ



เธอล่าย้อนหลังถึงการมาทำงานในแวดวงบันเทิงว่า เพราะมีแมวมองไปเจอเธอที่สยามสแควร์ เพราะเธอไปเรียนพิเศษ ก็ไม่คิดว่าจะมีงานมาเรื่อยๆ นานเท่านี้ ตอนแรกคิดว่าลองทำดูสัก 23 ชั้น ก็คงเลิกไป แต่นี่มีมาเรื่อยๆ ก็ทำไปเรื่อยๆ ดีกว่าอยู่เปล่าๆ

แม้ว่าการทำงานไปเรียนไปอาจจะทำให้ช่วงชีวิตวัยรุ่นของเธอขาดหายไปบ้าง เวลาไปเดินเที่ยวเล่น สังสรรค์กับเพื่อนอาจจะน้อยลง แต่ก็ไม่ถือว่าทำให้ความสนุกสนานหายไป “หนูก็ยังพอมีเวลาไปเดินเล่น ดูหนังกับเพื่อนบ้างคะ แต่อาจจะน้อยลง หากวันนั้นเลิกเรียนเร็วจะขอคุณแม่ไปกับเพื่อนบ้าง แต่ถ้าเป็นวันหยุดนี้ไม่ได้เลย ถ้าเรารู้จักบริหารเวลาให้ดีก็พอได้คะ ไม่ถึงกับมีปัญหาอะไร เป็นธรรมดาคะ ได้อย่างเสียอย่าง ไม่มีใครได้อะไรทั้งหมดตามต้องการ” เธอพูดด้วยความเข้าใจ

อย่าลืมกิจกรรม...

แม้ว่าจะเรียนไปทำงานไป แต่น้องน้ำ บอกว่า กิจกรรมในมหาวิทยาลัยก็ต้องทำบ้าง จะเรียนอย่างเดียวแล้วออกไปทำงานข้างนอก โดยไม่สนใจกิจกรรมของคณะ ของมหาวิทยาลัยเลยก็ไม่ได้ “หนูจะพยายามทำกิจกรรมที่คณะบ้าง จะได้ไม่ห่างเหินกับรุ่นพี่หรือเพื่อนๆ มากเกินไป การทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยถือเป็นความทรงจำที่ดี”



เธอก็จะไม่มองข้ามเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครเวที ชมรมอะไรต่างๆ ก็จะพยายามไปช่วยทุกครั้งที่มีโอกาส เพราะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มเพื่อนและรุ่นพี่

ต่อปริญญาโทด้านธุรกิจ...

เรียนปี 4 แล้วถือว่าจวนเจียนจะใกล้จบแล้ว น้องน้ำ บอกว่า ก็คงเรียนต่อปริญญาโทเลย โดยเธอจะเรียนต่อทางด้านบริหารหรือไม่ก็การตลาด พร้อมๆ กับเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนควบคู่ไปด้วย ก็เรียนไปทำงานไปเหมือนเดิม เพราะงานพิธีกรที่คลีนซ่าส์ก็ยังมีอยู่ต่อเนื่อง ก็ต้องทำงานตรงนี้ไปอยู่ตราบเท่าที่ผู้ใหญ่ยังให้โอกาส คิดว่านับจากนี้ไปอีก 23 ปี เธอก็ยังคงมีงานอยู่ตลอดๆ

น้องน้ำวางแผนอนาคตระยะสั้นเอาไว้ว่า “ถ้าหากว่าไม่มีงานพิธีกรทำ หนูก็คงจะหาธุรกิจเล็กๆ ที่เราชอบทำ เช่น ร้านอาหาร หรือทำเสื้อผ้าขายทางเว็บไซต์ แต่คงไม่ไปทำงานออฟฟิศทั่วไป เพราะหนูชอบอาชีพอิสระ เป็นนายตัวเอง นั่งทำงานที่ไหนก็ได้ไม่ต้องไปตอกบัตรทุกวัน”

5 ชั้นที่สร้างแรงบันดาลใจในวัยเรียน...

1. หมอวรับปริญญาของพี่สาว... เธอมีพี่สาวเพียงคนเดียวสนิทกันมาก พี่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเธอ ตอนนี้พี่เป็นอาจารย์สอนภาษา เขาจบเอแบค เขาเรียนหนักมาก ขยันสุดๆ เห็นพี่ทุ่มเทแล้ว บอกกับตัวเองว่าพี่เรียนเก่งกว่ายังขยันขนาดนี้ ดังนั้นเราจะขี้เกียจไม่ได้ ต้องตั้งใจเรียนให้มากที่สุด

2. บทละคร... เป็นเพราะเรียนด้านละคร เธอก็ต้องอ่านและวิเคราะห์บทละครของฝรั่งเยอะ เช่น ตอนนี้นำกำลังอ่านเรื่องโรมิโอกับจูเลียต อ่านแล้วชอบเดินเรื่องดี ภาษาก็สละสลวย

3. อุปกรณ์การเรียน... ดินสอสี ปากกา ปากกาไฮไลต์ต่างๆ ชอบใช้หลายๆ สีเพื่อให้สะดุดตา เวลาจดจะจำได้ว่าวิชานี้ใช้ปากกาสีอะไร แก่เปื้อนได้ด้วย

4.ไวโอลิน... เด็กๆ เคยเรียนไวโอลิน ตอนนี้หยุดแล้ว แต่มักจะหยิบมาซ้อมมือเสมอๆ เป็นการคลายเครียด และสร้างสมาธิได้ดี เอามาเป็นวิชาเลือกเสรีด้วย ต้องสอบให้อาจารย์ดูด้วย ฝึกไว้ก็ได้ประโยชน์ดีค่ะ

5.โทรศัพท์มือถือ... เป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้ได้ทุกอย่างในชีวิตประจำวัน ทั้งเรื่องเรียน ส่งงาน หาข้อมูล หาศัพท์ ครบเครื่องในเครื่องเดียว เทคโนโลยีถ้าใช้อย่างสร้างสรรค์ก็มีประโยชน์มากมาย
